



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๑๐๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการดังนี้

วัน/เดือน/ปี	เวลา	รายการ	สถานที่
๑๙ กันยายน ๒๕๖๕	๐๙.๐๐ น.	ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ห้องเซียมรกต ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนฤศ เรือนงาม)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี

รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๒๕๖ /2565 ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. 2565

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	วุฒิ/สาขา	หมายเหตุ
1	001	นายศิวะ ชูเดช	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน	
2	002	นายชินกฤต พรหมธิรักษ์	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/วิศวกรรมโยธาและการศึกษา	